

อย่าลืมไปยื่นแบบแสดงภาษีเงินได้!

จัดทำโดยอ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์สำนักงานสรรพากรแห่งชาติ

ระยะเวลาในการยื่นแบบแสดงภาษีเงินได้ประจำปี 2023

16 ก.พ. 2024 (ศ.) - 15 มี.ค. 2024 (ศ.)

*หากคุณลืมยื่นแบบแสดงภาษีเงินได้ภายในช่วงเวลาที่กำหนดกรณาดำเนินการยื่นโดยเร็วที่สุด นอกจากภาษีที่ชำระโดยการยื่นแบบแสดงภาษีเงินได้แล้ว ยังมีการเรียกเก็บภาษีเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ไม่ยื่นแบบแสดงภาษีเงินได้อีกด้วย ผู้ที่ไม่จำเป็นต้องยื่นแบบแสดงภาษีเงินได้สามารถยื่นขอเงินคืนเป็นเวลาห้าปีนับจากวันที่ 1 มกราคมของปีถัดจากปีที่ยื่นแบบแสดงภาษีเงินได้ ดังนั้นหากยังไม่ได้ยื่นแบบแสดงภาษีเงินได้จนถึงตอนนี้สามารถยื่นแบบแสดงภาษีเงินได้ประจำปี 2019 ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2024



การยื่นแบบแสดงภาษีเงินได้คืออะไร?

การยื่นแบบแสดงภาษีเงินได้และการขอคืนภาษีเป็นกระบวนการที่ผู้เสียภาษีกำหนดจำนวนรายได้ที่ได้รับในระหว่างปีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคมและจำนวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องและปรับส่วนที่เกินหรือขาดหากมีภาษีหัก ณ ที่จ่ายหรือมีการชำระภาษีส่วงหน้าโดยประมาณ

บุคคลที่จำเป็นต้องยื่นแบบแสดงภาษี

โดยหลักการแล้วบุคคลดังต่อไปนี้จะต้องยื่นแบบแสดงภาษี

① ผู้ที่มีรายได้จากเงินเดือน

*บุคคลส่วนใหญ่ไม่จำเป็นต้องยื่นแบบภาษีด้วยตนเอง เนื่องจากภาษีเงินได้จะถูกคำนวณผ่านการปรับค่าใช้จ่ายสิ้นปีเพื่อดำเนินการโดยบริษัท

② ผู้ที่มีรายได้เบ็ดเตล็ดเท่านั้น เช่น เงินบำนาญสาธารณะ ฯลฯ

③ ผู้มีรายได้หลังเกษียณ

โปรดทราบว่าคุณอาจต้องยื่นแบบแสดงภาษีแม้คุณจะไม่ใช้บุคคลในรายการ ① ถึง ③

หมายเหตุ: คุณอาจไม่ต้องยื่นแบบแสดงภาษีในบางกรณี เช่น หากผลรวมของเงินเดือนหรือค่าจ้างรายปีคือ 20 ล้านเยน หรือน้อยกว่า ซึ่งคุณได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างทั้งหมดจากผู้จ่ายรายเดือนและเงินเดือนทั้งหมดต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย และมีรายได้นอกเหนือจากรายได้จากการจ้างงานและรายได้จากการเกษียณอายุไม่เกิน 200,000 เยน เป็นต้น



การจัดทำและยื่นแบบแสดงภาษี

คุณสามารถเข้าถึง "มุมสร้างแบบฟอร์มขอคืนภาษีรายได้" ของสำนักงานสรรพากรแห่งชาติ และสร้างแบบฟอร์มขอคืนภาษีรายได้โดยใช้คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ตโฟนของคุณ คุณสามารถส่งแบบฟอร์มด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

- ① ส่งโดยใช้ e-Tax (ต้องใช้บัตรหมายเลขเบอร์ หรือ ID/รหัสผ่านที่ออกโดยสำนักงานสรรพากร)
- ② พิมพ์และส่งทางไปรษณีย์ (หรือนำไปยื่นด้วยตนเอง)



เอกสารแนะนำ

① คู่มือการป้อนข้อมูลในมุมสร้างแบบฟอร์มขอคืนภาษีสำหรับชาวต่างชาติ (ฉบับย่อ) ประจำปี 2023

ภาษา: อังกฤษ, จีน (ตัวย่อ/ตัวเต็ม), เวียดนาม, สเปน, โปรตุเกส
<https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2023/foreigner/index.htm>

② คู่มือในการยื่นแบบแสดงภาษีเงินได้ ประจำปี 2023

ภาษา: อังกฤษ
<https://www.nta.go.jp/english/taxes/individual/index.htm>

③ สำหรับผู้ที่ได้รับการนัดหมายก่อนเพื่ออุปการะญาติที่ประเทศบ้านเกิดของตน (ไม่มีที่อยู่ในญี่ปุ่น)

ภาษา: ญี่ปุ่น, อังกฤษ, จีน, เวียดนาม, ตากาล็อก, สเปน, โปรตุเกส
<https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/gaikokugo/02.htm>

